



# Mô hình Trách nhiệm Công bằng

Mô hình Trách nhiệm Công bằng MCPS\* cung cấp một thẩm định chi tiết và tập trung về thành công của trường và theo dõi chính thức và báo cáo tất cả thành tích của học sinh. Mô hình Trách nhiệm Công bằng MCPS vượt ngoài báo cáo tổng hợp của tiểu bang và liên bang để báo cáo thành tích cho các nhóm tập trung cụ thể của các học sinh mà chưa có kinh nghiệm ở cùng cấp độ tiếp cận, cơ hội hoặc thành công như các học sinh khác.

Trong khi tất cả sự tiến bộ của học sinh được theo dõi, điểm số Trách nhiệm Công bằng cho mỗi trường được chỉ định cho năm nhóm tiêu điểm:

Nhóm Tiêu điểm				
Không nhận FARMS Da Đen hay Mỹ Gốc Phi	Không nhận FARMS Nam Mỹ/Latino	Trắng Nhận FARMS/ Á Châu/Tất Cả Nhóm Học Sinh Khác	FARMS Da Đen hay Mỹ Gốc Phi	FARMS Nam Mỹ/Latino

## Tại sao Mô hình Trách nhiệm Công bằng được phát triển?

Trong khi tiểu bang có trách nhiệm thiết lập các tiêu chuẩn khắt khe cho các trường công lập, giáo dục là trách nhiệm chủ yếu của địa phương và được quản lý ở cấp địa phương. Mô hình Trách nhiệm Công bằng MCPS khác biệt là điều cần thiết để duy trì lòng tin của công chúng trong hệ thống trường học và cho phép MCPS có khả năng theo dõi và báo cáo tiến bộ về các mục tiêu độc nhất cho khu vực trường học.

### Các thành phần của Mô hình Trách nhiệm Công bằng

Các thành phần khác nhau của Mô hình Trách nhiệm Công bằng sẽ được phát hành vào các thời điểm khác nhau dựa trên tính sẵn sàng của dữ liệu. Đây là thời biểu để phát hành:

Thành Tích Học Tập

Tỉ Lệ Tốt Nghiệp

Tiến Triển Giáo Khoa

Trình Độ Anh Ngữ Giới Hạn

Học Sinh với Khuyết Tật

Văn hóa và Công bằng

Tập trung Ưu tiên

# THÀNH TÍCH HỌC TẬP \*\*

Báo cáo Thành tích Học tập là một phần của Mô hình Trách nhiệm Công bằng MCPS. Thành tích Học tập dựa trên thành tích cụ thể của học sinh trong nhiều đo lường trong Khuôn Khổ Chứng Cớ Học Vấn.

Nhóm Giám sát để Báo cáo Thành tích	Tiêu chuẩn cho Thành phần Thành tích	Nhóm Tiêu điểm				
		Non-FARMS Da Đen hay Mỹ Gốc Phi	Non-FARMS Nam Mỹ/Latino	Trắng Nhận FARMS/Á Châu/Tất Cả Nhóm Học Sinh Khác	FARMS Da Đen hay Mỹ Gốc Phi	FARMS Nam Mỹ/Latino
Non-FARMS Trắng/Á Châu/Tất Cả Nhóm Học Sinh Khác	90% trở lên					

\*\*Báo cáo số lượng và tỷ lệ phần trăm của các học sinh hội đủ hai trong số ba Bằng chứng của các Loại Đo lường Học tập.

## Mẫu Báo Cáo Trách Nhiệm Công Bằng MCPS: Thành Phần Thành Tích (Trường A)

Dưới đây là một mẫu bản báo cáo cho Thành Phần Thành Tích Học Tập. Việc chấm điểm dựa trên thành tích của học sinh trong các nhóm tiêu điểm được xác định. Phần trăm của nhóm học sinh tiêu điểm đạt sự đo lường được chỉ định một điểm số (xem Chú dẫn cho Điểm Chỉ định EOL). Điểm trung bình của điểm được chỉ định được bao gồm trong cột cuối cùng, tiêu biểu cho Điểm Thành Tích Học Tập của trường.

	Nhóm Tiêu điểm						Điểm Tập Trung
	Non-FARMS Tất cả các nhóm học sinh khác	Non-FARMS Da Đen hay Mỹ Phi Châu	Non-FARMS Nam Mỹ/Latino	FARMS Tất cả các nhóm học sinh khác	FARMS Da Đen hay Mỹ Phi Châu	FARMS Nam Mỹ/Latino	
<b>Điểm Biết Đọc Viết</b>	4	3	3	2	2	2	2.4
<b>Phần Trăm Biết Đọc Viết</b>	90.3	84.4	71.4	57.1	56.3	62.6	
<b>Điểm Toán</b>	3	2	2	1	0	0	1
<b>Phần Trăm Toán</b>	80.6	68.9	51.4	47.6	33.3	30.8	

### Chú dẫn cho Điểm Chỉ Định EOL

**4** ≥90% các học sinh TIÊU ĐIỂM hội đủ

**3** 70-89% của các học sinh TIÊU ĐIỂM

**2** 50-69% của các học sinh TIÊU ĐIỂM hội đủ

**1** 35-49% của các học sinh TIÊU ĐIỂM hội đủ

**0** 0-34% của các học sinh TIÊU ĐIỂM hội đủ